

แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้จัดการกองทรัสต์จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมที่มีอาการใช้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอ จาม มีน้ำมูก หอบเหนื่อยผิดปกติ ก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม มีน้ำมูก หอบเหนื่อยผิดปกติ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอความร่วมมือ ดังนี้
 - กรณีผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองไม่สามารถผ่านจุดคัดกรองได้ ผู้จัดการกองทรัสต์ขอความร่วมมือท่าน งดเข้าร่วมการประชุมและมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการแทน โดยยื่นเอกสารหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดลงทะเบียนหน้าสถานที่จัดประชุมเท่านั้น
 - กรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายปีและไม่สามารถผ่านจุดคัดกรองได้ เนื่องจากมีอาการดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการกองทรัสต์ขอความร่วมมือท่านผู้รับมอบฉันทะ งดเข้าร่วมการประชุมและยื่นเอกสารหลักฐาน ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานแสดงตนและเอกสารประกอบอื่นใด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณจุดลงทะเบียนหน้าสถานที่จัดประชุม
2. ผู้เข้าประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับใช้ของตนเอง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
3. หากท่านสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมรายใด มีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หรือหอบเหนื่อยผิดปกติ ผู้จัดการกองทรัสต์แนะนำให้ท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นรายปีทุกท่านและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ผู้จัดการกองทรัสต์จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์